
 
 

 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

ครั้งที่ 3 /2567 
 วันศุกร์ ที ่4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ผู้เข้าประชุม 

 1. นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพิชชา เกิดช้าง  นายแพทย์ปฏิบัติการ   
     ประธานองค์กรแพทย์  
3. นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
4. นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

     หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
5. นายพิรุฬห์วัฒน์ รุ่งนภาไพศาล  ทันตแพทย์ขำนาญการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
6. นางสาวเดือนแรม ไลกระโทก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
 7. นางสาวพัชรีญา สู้ณรงค์  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูฯ 
 8. นางสาวจรินทร์รักษ์ อยู่ทอง  แพทย์แผนไทย 
      หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
 9. นางสาวไพรินทร์ ปาเส   เภสัชกรชำนาญการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
 10. นางสาวพัชรี รอดแก้ว  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 11. นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายไตรรงค์ พิมพ์พงษ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 2. นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ  นักวิชาการพัสดุ 
       

 

 

  /ระเบียบวาระท่ี 1...
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องจากประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   1.1  พิธีประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 3 ฉบับ 
1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด“สาธารณสุขสระแก้วใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH-SK 
Together Against Corruption ) “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ 
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

  1.2 แจ้งเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตประ
พฤตมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยของข้าราชการ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  



 
 

3.1 เรื่องสืบเนื่องจาก กลุ่มการพยาบาลขอพยาบาลเพ่ิม และได้หาข้อมูลมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ ประธาน ให้ดูจากกรอบโครงสร้าง หากยังไม่เกินกรอบฯ ให้ดำเนินการจ้างเพ่ิมได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ และ พิจารณา 

  4.1 กลุ่มงานการแพทย์ (ไม่มี) 

  4.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

   4.2.1 เรื ่องจากการประชุม คปสจ.วันที ่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (เอกสารแนบ 1) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.2.2 งานพัสดุมีปรับเปลี่ยนแบบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/
ขอบเขตงาน โดยให้ทุกกลุ่มงาน เริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (เอกสารแนบ
หมายเลข 2) 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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4.4 กลุ่มงานเภสัชกรรม  

   4.4.1 แจ้งเรื่องการใช้ยาเบาหวานชนิดฉีดแบบปากกา บริษัทจะยกเลิกการผลิตแล้ว 
และไม่มีการขายตามท้องตลาด จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แบบ Syring แทน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.5 กลุ่มการพยาบาล 

   4.5.1 จะขอใช้อาคารผู้ป่วยใน 2 จำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้สำหรับการ calibrate 
เครื่องมือแพทย์ โดยมีกำหนดการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 15 -19 
มกราคม 2567 โดยบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จึงขอให้แต่ละกลุ่มงานนำเครื่องมือแพทย์  
มารวบรวมไว้ในอาคารผู้ป่วยใน 2 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

   4.5.2 จะขอห้องอาคารผู้ป่วยใน 2 จำนวน 1 ห้อง สำหรบัเก็บวัสดุการแพทย์ทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ ประธาน มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำรวจการใช้ห้องในอาคารผู้ป่วยใน 2 และนำมา
รายงานให้ทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

   4.5.3 เนื่องจากระบบระบายอากาศในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ติดตั้งไม่ตรงตาม
หลัก IC จึงจะขอย้ายจุดการติดตั้งระบบระบายอากาศใหม่ 

ข้อเสนอแนะ ประธาน ให้บรรจุเข้าในแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

   4.5.4 จากการทบทวน PCT พบปัญหา Fluid  over ใน case ยา Lasix HD  
ไม่ควร Ad  IV  ควรใช้   Syring Pump และโรงพยาบาล มีจำนวน 1 เครื่อง  ไม่เพียงพอต้องการใช้งาน  
จึงจะขอซื้อเพ่ิม จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 
ข้อเสนอแนะ ประธาน ให้ซื้อด้วยเงินบริจาค จำนวน 1 เครื่อง ส่วนอีก 1 เครื่อง ให้บรรจุเข้าในแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

   4.5.5 การทำ Telemedicine ต่อเนื่อง ต้องใช้ทีมพยาบาลบันทึกข้อมูลนอกเวลา 
จึงจะขอเบิก OT นอกเวลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป  โดยจะเบิกในกรณีที่มีจำนวนผู้รับบริการ
ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ ประธาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมกับกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนำปริมาณงานมาเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการตั้งเบิก 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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4.5.6 ขอเบิกเงินสวัสดิการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1) ค่าดอกไม้สด สำหรับจัดกิจกรรม Kick off Quick   win ในวันที่ 15   

ธันวาคม 2566 จำนวน 1,600 บาท 
2) ค่าซ่อมแซมหัวออกซิเจน จำนวน 550 บาท 

 
มติที่ประชุม รายการที่ 1 ไม่อนุมัติ ส่วนรายการที่ 2 ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

4.5.7 สรุปรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

 

   

   

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

     

      

  

  

                                           
                                                   

            

                                     

                                

           

             

                              

                 

             

                    

                

   

           

             

               

                                    

   

   

  

     
  

  

    

  

  

  

  

   

  

                                           
                                           

            

                                     

                                

           

             

                              

                 

             

                    

                

   

           

             

               

               



 
 

มติที่ประชุม 
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 4.5.8 กำหนดการประชุม PCT ประจำเดือนมกราคม 2567 ในวันที่ 25 มกราคม 
2567 เวลา 13.00 น.-15.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  

   4.6.1 แจ้งกำหนดการอบรม Receiveable Claim Maneger (RCM) ในระหว่าง
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 

มติที่ประชุม รับทราบ
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   4.6.2 แจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลัง ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 – 15 
กุมภาพันธ์ 2567 

 

 

การเยี่ยมเสริมพลัง 

1. ข้อมูลทั่วไปของ คปสอ.  

2. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ,OKRs ,โครงการ และงบประมาณ 2567  

3. สถานะด้านการเงินการคลัง แผนเงินบำรุง และงบค่าเสื่อม 2566 - 2567  

4. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ที่สำคัญ (ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ,แผน/มาตรการสำคัญใน 

 ปีนี้ ,นวัตกรรมหรือ Best practice)  

เพ่ิมเติม การดำเนินงาน Service plan 5 excellence (Stroke STEMI Newborn Trauma cancer) (*เฉพาะ  

รพร.สระแก้ว และรพ.อรัญประเทศ*) ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนๆให้เตรียมข้อมูลดังกล่าวแลกเปลี่ยนในช่วงเช้า 
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5. การดำเนินงานตามนโยบาย   

5.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Quick Win 13 ประเด็น) 2567  

6. ผลงานเด่น หรือผลงานที่ภาคภูมิใจ  

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น (เช่น ด้าน คน เงิน ของ) และสิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

มติที่ประชุม รับทราบ    

4.6.3 การจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล ตามหนังสือ สธ 0250.05/ว34304  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.6.4 การอัพเดทรายการค่าใช้จ่าย ได้รับครบถ้วนทุกฝ่ายกำลังอยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายการทับซ้อนเพื่ออัพเดทราคาในระบบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.7 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

4.7 .1  ขอร ับน ั กจ ิ ต เ วช  จำนวน 1  คน  เพ ื ่ อมาประจำคล ิน ิ กจ ิ ต เ วช 
ข้อเสนอแนะ ประธาน มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปเปิดรับสมัคร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   4.7.2 ตามมาตรฐานการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธ ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ต้องจัด
ให้มีจุดให้บริการพระสงฆ์แยกออกจากประชาชน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

   4.7.3 ทบทวนเกณฑ์การประเมิน NPCU ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะนำเข้าวาระ
ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.7.4 วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. จะมีการนัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม เพ่ือทบทวนแนวทางการบันทึกข้อมูลการคัดกรองสุขภาพจิตที่เป็นคนไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 
15-34 ปี ที่มารับบริการในโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ   
4.8 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  

   4.8.1  เนื ่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหว ัดสระแก้ว มีนโยบายให้ตรวจ 
Hepatitis ชนิด B เป้าหมาย จำนวน 750 คน และดำเนินการตรวจไปแล้ว จำนวน 400 คน ที่เหลืออีก 350 
จะดำเนินการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะ นางสาวไพรินทร์ ปาเส หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ในกรณีตรวจแล้วพบว่าผลเป็นบวก และต้อง
รักษาจะต้องดำเนินการอย่างไร 
  นางสาวสุพิชชา เกิดช้าง ประธานองค์กรแพทย์ ในการรักษาครั้งแรกจะมีการเจาะ Viral load 
ให้ และนัดครั้งต่อไปจะมีการเจาะ LFT หากค่า LFT ขึ้นถึงจะเจาะ Viral load ซ้ำ 
  ประธาน ให้ตรวจจนครบตามเป้าหมาย หากพบว่าผลเป็นบวก ให้ดำเนินการรักษาตาม
กระบวนการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   4.8.2 ในการตรวจหาเชื้อรา จะต้องมีพ้ืนที่สำหรับการตรวจที่มิดชิด จากการ

ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีเคสมารับการรักษาค่อนข้างน้อย ทำให้น้ำยาที่ตรวจเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะหมดอายุเร็ว  

ข้อเสนอแนะ ประธาน มอบให้องค์กรแพทย์พิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่องการส่งตรวจ LAB  โดยให้ดูจาก

ผู้ป่วยเป็นหลัก หากมีความจำเป็นต้องส่งตรวจ ก็ให้ดำเนินการได้ เพ่ือผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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   4.8.3 การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เดิมโรงพยาบาลที่มีการสอบเทียบกับกรม
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ทำให้เครื่องมือบางตัวของงานเทคนิคการแพทย์ ไม่สามารถนำมาสอบเทียบได้  
แต่บริษัทเอกชน สามารถสอบเทียบได้ทุกตัว 

ข้อเสนอแนะ ประธาน ให้ดูผลงานของบริษัทเอกชนที ่จะมาดำเนินการสอบเทียบให้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567 หากพบว่าสามารถดำเนินการสอบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้งานเทคนิคการแพทย์บรรจุเข้า
ในแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

  4.9 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

4.9.1 ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จะมีการออกตรวจ ตา ไต เท้า ให้กับ 

ผู้ป่วยเบาหวาน  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงจะต้องปิดแผนกและไม่ได้เปิดรับให้บริการผู้ป่วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.9.2 ศูนย์เวรเปล ไม่มีช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรง เมื่อต้องการขอ
ความช่วยเหลือ ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ จึงอยากให้มีการติดตั้งโทรศัพท์ที่ศูนย์เวรเปล 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.10 กลุ่มงานแพทย์แผนไทย (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืนๆ  

  5.1การติดตามตัวชี้วัดและการจัดระบบบริการอย่างมีสุขภาพ 
   5.1.๑ งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

5.1.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ผ่านระบบ HosOffice ๑0 
ระบบงาน 

5.1.๓ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

5.1.4 พัฒนาประสิทธิภาพงานการเงินและบัญชีภายในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
รพสต. 

5.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพงานบุคลากรโรงพยาบาลและเครือข่าย 
5.1.๖ พัฒนางานองค์กรแห่งความสุข 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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